



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล			
๑. ด้านการส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน (ด้านหัตถกรรม)	๓๐,๐๐๐ บาท	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน (ด้านเกษตรกรรม)	๓๐,๐๐๐ บาท	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐ บาท	ไม่ได้ดำเนินการ
๒. ด้านส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล			
๑	ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกหน่วยงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒	มาตรการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓	มาตรการประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔	มาตรการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๕	มาตรการป้องกันการรับสินบน	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ			
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			
๑	รับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม/อบต.สัญจร	๓๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่ดำเนินการ
๒	จัดให้มีเว็บไซต์ และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓	จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ดำรงธรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน			
๑	จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒	การให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวการทุจริตแก่ประชาชน	ไม่ใช้งบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการ
๓	การแต่งตั้งให้ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา			
๑. จัดทำระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลให้เหมาะสม			
๑	จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒	จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคาากลางทางประกาศและเว็บไซต์	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคเอกชน			
๑	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา			
๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานการป้องกัน ประโยชน์ทับซ้อนและประกาศเจตนารมณ์การป้องกันปราบปรามการ ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่ดำเนินการ
๒	อบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่ดำเนินการ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา